

# BIDV và TTC AgriS hợp tác toàn diện, đẩy mạnh triển khai các dự án xanh

08:05 13/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 11/02/2025 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025 - 2030, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị nhằm triển khai mạnh mẽ các dự án xanh, phát triển bền vững.**



*Phó Tổng Giám đốc BIDV Trần Long và Chủ tịch HĐQT TTC AgriS Đặng Huỳnh Ước My đại diện hai đơn vị ký thỏa thuận hợp tác toàn diện.*

Theo nội dung được ký kết, BIDV và TTC AgriS sẽ tăng cường hợp tác trên cơ sở phát huy lợi thế mỗi bên để gia tăng giá trị toàn chuỗi, tạo nền tảng kết nối tài chính bền vững trong nông nghiệp. BIDV sẽ cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, cung ứng nguồn tài trợ cho các dự án của TTC AgriS; đặc biệt là các dự án đáp ứng tiêu chí trung hòa carbon, giảm thiểu phát thải và bảo vệ môi trường. Các nội dung thỏa thuận hợp tác phù hợp với định hướng phát triển bền vững

mà hai bên đang nỗ lực triển khai.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết: Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa BIDV và TTC AgriS, mở ra giai đoạn phát triển mới phù hợp với chiến lược của cả hai bên trong thời gian tới. BIDV sẽ mang đến các giải pháp tín dụng toàn diện dành cho nhà cung cấp, khách hàng, cổ đông và nhân viên của TTC AgriS. Đặc biệt, BIDV ưu tiên cung cấp các sản phẩm tài chính xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero, hỗ trợ các dự án phát triển bền vững; tích hợp nền tảng số, tối ưu hóa dòng vốn và vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Bà Đặng Huỳnh Ước My, Chủ tịch HĐQT TTC AgriS chia sẻ: Với nền tảng hơn 55 năm phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp và cùng sự đồng hành của BIDV, TTC AgriS đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối tài chính xanh, kết nối các nguồn vốn trong nước và quốc tế với hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn. Sự kiện ký kết hôm nay không chỉ là một thỏa thuận hợp tác, mà còn là một cam kết chiến lược của chúng tôi để thúc đẩy phát triển nền kinh tế nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa BIDV và TTC AgriS đã được bồi đắp từ nhiều năm qua và Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 - 2030 sẽ là cơ sở quan trọng để hai bên hỗ trợ lẫn nhau, tối ưu hóa tiềm năng và phát triển các hoạt động kinh doanh; cùng nhau tạo dựng những dấu ấn mới, vươn xa hơn trên hành trình phát triển bền vững.

Nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác, ngay trong chương trình, BIDV chi nhánh Gia Định và Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex - đơn vị thành viên của TTC AgriS) đã ký hợp đồng tín dụng xanh tài trợ dự án Tòa nhà xanh Betrimex tại số 63 Cao Thắng, phường 3, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Đây là dự án được thiết kế, xây dựng và vận hành theo các tiêu chuẩn xanh quốc tế (LEED Gold).

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/bidv-va-ttc-agris-hop-tac-toan-dien-day-manh-trien-khai-cac-du-an-xanh>

